



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 2 กันยายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า บางกอกโพสต์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์เดลินิวส์ Workpointnews ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์ ThaiPBS, INN</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สธ. เปิดเผยว่า สธ.ได้ออกประกาศกระทรวงยกเว้นสารสกัดจากกัญชา และกัญชงและบางส่วนของพืชกัญชง ให้ไม่ต้องถูกควบคุมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น อาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยา ได้แก่ แคนนาบิไดออล หรือ CBD และผลิตภัณฑ์ที่มีสาร CBD เป็นส่วนประกอบหลัก และสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล THC ซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในสัดส่วนที่น้อยกว่าร้อยละ 0.2 เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตยาหรือสมุนไพร ส่วนกรณีกัญชง ได้ยกเว้นให้เมล็ดกัญชงหรือน้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชง สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสำอางได้ นอกจากนี้ ในระยะ 5 ปีแรก ยังกำหนดให้ยกเว้นเฉพาะการผลิตในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการภายในประเทศนำกัญชงไปใช้ในผลิตภัณฑ์อื่น และพัฒนาพืชกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษยังออกประกาศกำหนดลักษณะกัญชง มีสาระสำคัญคือ แยกพืชกัญชงกับพืชกัญชาให้ชัดเจน เป็นไปตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562</p> <p>ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย.เร่งปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงการอนุญาตเกี่ยวกับกัญชง พ.ศ.2559 ให้ภาคเอกชนสามารถขออนุญาตได้ด้วย และเปิดกว้างให้สามารถพัฒนาการปลูกกัญชงไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น พร้อมกันนี้ ออย.จะต้องออกกฎ ระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหาร และเครื่องสำอาง เพื่อให้รองรับการนำกัญชงไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ผู้ประกอบการที่สนใจจะดำเนินการเกี่ยวกับกัญชงให้ติดตามความคืบหน้าได้จากเว็บไซต์ ออย. <a href="http://www.fda.moph.go.th">www.fda.moph.go.th</a></p>
<p>ผู้จัดการรายวันคอลัมน์ ข่าวปนคน คนปนข่าว เว็บไซต์สนุก เว็บไซต์ แนวหน้า เว็บไซต์ สยามรัฐ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p>-เสนอข่าว แอ๊ด คาราบาว โพสต์ว่าเป็นกังวลหลังสธ.ประกาศปลดล็อกกัญชา เข้าข่ายเป็นการล็อกสเปกให้กับนายทุน โดยคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิอีก 6 คน ร่วมกับ ออย. ชงเรื่องมา อ้างว่าเป็นเรื่องทางเทคนิค ทำให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรว.สธ. ต้องเซ็นอย่างเสียไม่ได้ และกำลังหาทางแก้ไข คาดว่าในสัปดาห์หน้าจะหาทางยกร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาใหม่ โดยจะรับฟังประเด็นข้อโต้แย้งจากภาคประชาสังคมที่รวบรวมประเด็นต่าง ๆ มาให้เป็นส่วนสำคัญของการพิจารณาครั้ง</p> <p>-เสนอข่าว นายไพศาล พืชมงคล อธิบดีกรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แสดงความคิดเห็นว่า การออกกฎหมายเพราะถูกวางยาต้องจัดการดังนี้ 1.เปลี่ยนบุคลากรที่เป็นข้าราชการประจำของทุกกระทรวงในคณะกรรมการดังกล่าวให้สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล 2.ต้องใช้อำนาจผู้รักษาการตามกฎหมาย ธิปไตย ประกาศ ยกเลิกหรือเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายทั้ง 2 ฉบับโดยไม่มีกำหนด 3.เร่งเสนอร่างกฎหมายแก้ไขพ.ร.บ.ยาเสพติด ให้การปลูก การใช้ การจำหน่ายและการส่งออกกัญชา กัญชงและกระท่อม เพื่อการรักษาความเจ็บป่วยไม่อยู่ในบังคับของพ.ร.บ.ยาเสพติด และให้ยกเลิกกฎหมายข้อบังคับหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่ขัดหรือแย้งกับพ.ร.บ.นี้โดยด่วน</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์กระปุก เว็บไซต์คมชัดลึก Mthai สำนักข่าวอิศรา</p>	<p>-เสนอข่าว นายนิยม เต็มศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส กล่าวถึงประกาศ สธ.ที่แก้ไขว่า กัญชาและกัญชงยังคงถูกกำหนดให้เป็นยาเสพติดประเภท 5 แต่ยกเว้นให้เฉพาะเปลือกแห้ง แก่นลำต้นแห้ง เส้นใยแห้งของกัญชาและกัญชง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเปลือกแห้ง แก่นลำต้นแห้ง เส้นใยแห้ง ไม่เป็นความผิด นอกจากนี้ ได้กำหนดข้อยกเว้นเพิ่มเติมให้สาร CBD บริสุทธิ์ร้อยละ 99 ที่มี THC ผสมไม่เกินร้อยละ 0.01 สารสกัด CBD หรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัด CBD ที่มีสาร THC ผสมไม่เกินร้อยละ 0.2 ซึ่งเป็นยาหรือเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือสมุนไพร เมล็ดกัญชงหรือน้ำมันจากเมล็ดกัญชงที่ใช้ในอาหาร ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร และน้ำมันจากเมล็ดกัญชงหรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชงที่ใช้ในเครื่องสำอาง ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง ไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษ ทั้งนี้ เมล็ดกัญชงที่นำมาใช้เป็นอาหารหรือเครื่องสำอาง ต้องเป็นเมล็ดที่ไม่สามารถนำไปเพาะพันธุ์ได้แล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหาร และเครื่องสำอาง ซึ่งส่วนผสมของสารสกัด CBD เมล็ดกัญชงหรือน้ำมันจากเมล็ดกัญชง เข้ามาในประเทศอย่างเสรี ประกาศดังกล่าวกำหนดให้ช่วง 5 ปีแรก ต้องเป็นการผลิตในประเทศเท่านั้น จึง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการรายวัน กรมประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ Newtv.</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย</p> <p>ผู้จัดการรายวัน เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ มติชนออนไลน์</p>	<p>ขอเตือนประชาชนอย่าเข้าใจผิด เพราะกัญชาและกัญชง ยังคงมีสถานะเป็นยาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ ด้านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้ส่งมอบสูตรตำรับศุขไสยาสน์ซึ่งผลิตโดยรพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร ในรอบแรก 1,500 ซอง ให้องค์การเภสัชกรรมจัดส่งไปยังสถานบริการสุขภาพ 10 แห่ง ๆ ละ 150 ซอง จากสถานบริการที่จะนำร่องให้บริการในช่วงแรก 14 แห่ง ได้แก่ รพ.เด่นชัย จ.แพร่ รพ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี รพ.เสาไห้ จ.สระบุรี รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี รพ.พล จ.ขอนแก่น รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ รพ.พนา จ.อุบลราชธานี รพ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี รพ.ป่าบอน จ.พัทลุง รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานยศเส กรุงเทพ และรพ.ระยอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ทราบว่า รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) และรพ.เสาไห้ จ.สระบุรี ได้รับยากัญชาตำรับศุขไสยาสน์ ช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับ อาเจียน เบื่ออาหาร รพ.ละ 150 ซุดแล้ว ส่วนการแจกจ่ายขึ้นอยู่กับความพร้อมของรพ.และยึดตามการวินิจฉัยของแพทย์</p> <p>ด้าน ภก.ปรีชา หนูทิม ผอ.รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) กล่าวว่า ได้เตรียมแผนรองรับทั้งผู้ป่วยเดิมและผู้ป่วยใหม่ โดยผู้ป่วยต้องผ่านการตรวจประเมินจากแพทย์แผนปัจจุบันและผ่านการซักประวัติ วัดความดันโลหิต เจาะเลือด ที่สำคัญต้องไม่มีประวัติ ป่วยจิตเวช เคยใช้สารเสพติดหรือเคยใช้กัญชามาก่อน พร้อมรับทราบว่า ยากัญชาที่จะใช้มีผลข้างเคียงกับยากลุ่มอื่น ๆ ที่จะเสริมฤทธิ์ให้รุนแรงขึ้น ทั้งแอลกอฮอล์ แอมเฟตามีน และ ซักประวัติทัศนคติต่อกัญชา โดยข้อมูลส่วนหนึ่งจะนำไปเป็นข้อมูลงานวิจัย จากนั้นติดตามประเมินผลทุก 7 วัน และ 15 วัน คาดว่าจะจ่ายยากัญชาศุขไสยาสน์ให้ผู้ป่วยรายใหม่ได้ในวันอังคารหรือพุธ เนื่องจากต้องรอผลเลือด</p> <p>-เสนอข่าว นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ระบุ 10 เหตุผลที่ยังควรเชื่อมั่น นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในเรื่องนโยบายกัญชา 1.นายอนุทินและพรรคภท. มีสัญญาประชาคมที่เป็นเดิมพันในการเลือกตั้งครั้งหน้า คือ กัญชาต้องเป็นประโยชน์ต่อ ปชช. และไม่ผูกขาดกับกลุ่มทุนใด 2.นายอนุทินยังไม่เคยมีประวัติต่างปร้อยในการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงมาก่อน 3.นายอนุทินได้พิสูจน์ให้เห็นในการใช้อำนาจคืนสิทธิหมอฟันบ้าน ยกเลิกเครื่องยากลาง ผลักดันการรับรองน้ำมันสูตร อ.เดชา และขยายสูตรน้ำมันเดชาไปในรพ.รัฐหลายแห่ง 4.กลุ่มทุนที่สนับสนุนพรรค ภท. ไม่ได้เป็นกลุ่มทุนบริษัทยา จึงไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 5.การดำเนินงานในขณะนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 ที่กำหนด 5 ปีนี้ให้รัฐผูกขาดการปลูกผลิต และส่งออกกัญชาเท่านั้น หากเอกชนจะทำต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกร่วมกับรัฐ 6.ภายใต้ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 รว.สธ.มีหน้าที่อนุมัติ โดยมติคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 กว่า 20 คน ซึ่งมาจากหลายกระทรวง หลายวิชาชีพ 7.นายอนุทินได้แต่งตั้งกก.ที่ปรึกษา 4 คน ซึ่งทุกคนมีจุดยืนเรื่องกัญชาเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนอย่างชัดเจน 8.ทั้งนายอนุทินและคณะที่ปรึกษา ให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นภาคประชาชนมาโดยตลอด และมีการตอบสนองโดยเร็ว 9.นอกจากนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทย ไม่มีพรรคการเมืองใดมีจุดยืนเรื่องกัญชาชัดเจน 10.อาจมีบางคนไม่เห็นด้วย แต่ไม่จำเป็นต้องรีบแตกหักในยามที่ยังรอการพิสูจน์ของนักการเมือง</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>นโยบาย รมช.สธ.</b></p> <p>-เสนอบทความว่า ดร.สาธิต ปิตุเตชะ ให้สัมภาษณ์ถึงภารกิจหลังเข้าดำรงตำแหน่ง รมช.สธ.มีเรื่องที่ตั้งใจไว้ คือ 1.ลดความแออัดในสถานพยาบาล 2.ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพประชาชน 3.งานของกรมที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 4.พัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี 5.โครงการเทเลฟาร์มซี่ เพื่อลดขั้นตอนในการรับยาของคนไข้ 6.ให้คนไข้เป็นเจ้าของข้อมูลทางการแพทย์ โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain พัฒนาระบบกระจายข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน นำร่องในสำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 เพราะมีปัญหาเรื่องการให้บริการสาธารณสุขมากกว่าที่อื่น และเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม ส่วนเรื่องบุรีไฟฟ้า เห็นว่าควรเปิดเวทีให้ถกเถียงกันในสังคมจากทุกฝ่ายเพื่อให้ได้ข้อสรุปในการนำมาสู่นโยบาย ส่วนประเด็นอดีตพนักงานรัฐในสังกัด สธ.กว่า 24,000 คน ขอคืนอายุราชการ และเรียกร้องแก้ไขเงินเดือนเหลือมล่ำ เป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างและกฎหมายสำหรับนโยบายจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ต้องนำมาผลักดันใน สธ. ตามที่ได้หาเสียงไว้ อาทิ การเพิ่มค่าตอบแทนอสม.เป็น 1,200 บาท</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ไทยรัฐ</p>	<p><b>น้ำท่วม</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สธ. ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมใน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และกล่าวว่า มาในนามตัวแทนรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงประชาชน ที่ได้มีปัญหาก็ต้องมี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผจก.รายวัน คมชัดลึก</p> <p>ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>แนวหน้า</p>	<p>ตัวแทนจากรัฐบาลเข้ามาดูแลอำนวยความสะดวกให้ได้มากที่สุด ได้เตรียมยามาให้ประชาชนอย่างเพียงพอ ทั้งชุดยังชีพ ยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ยารักษาน้ำกัดเท้า เสื้อชูชีพ และหน้ากากอนามัย จากนั้นได้ลงพื้นที่บ้านท่าเยี่ยม ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ พร้อมมอบถุงยังชีพจำเป็น ยารักษาโรค ให้แก่ประชาชน 200 คน และสั่งการ สสจ.ร้อยเอ็ดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลสุขภาพอนามัย โรคติดต่อที่มาจากทางน้ำ และเร่งอพยพผู้ป่วยและผู้สูงอายุในพื้นที่ไปอยู่ในที่ปลอดภัย พร้อมระดมเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขติดตามดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้ประชุมติดตามสถานการณ์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่างๆ ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สสจ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมได้จัดส่งยาและเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยใน จ.ร้อยเอ็ด ได้แก่ ยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2,000 ชุด ยารักษาน้ำกัดเท้า 3,000 หลอด เสื้อชูชีพ 250 ตัว และหน้ากากอนามัย 2,000 ชิ้น นอกจากนี้ ได้เตรียมสำรองยาและเวชภัณฑ์สำหรับภาวะฉุกเฉิน เบื้องต้นผลิตและสำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 150,000 ชุด และสามารถผลิตเพิ่มได้ในทันทีเมื่อมีเหตุจำเป็นอีกวันละ 3,000 ชุด</p>
<p>สยามรัฐ มติชน</p>	<p>-เสนอข่าว พญ.พรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แนะนำผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จำเป็นต้องนำน้ำที่ท่วมขังมาอุปโภคบริโภค ก่อนนำน้ำมาใช้ควรตักใส่ภาชนะ ฆ่าเชื้อโรคในภาชนะอุปกรณ์ประกอบอาหาร ในสถานการณ์ที่ห้องน้ำใช้ไม่ได้ ให้ชับน้ำยาล้างจานในถุง หากมีปูนขาวหรือน้ำยาฆ่าเชื้อให้ใส่ลงในถุงอุจจาระก่อนปิดปากถุงให้แน่น แต่ถ้าไม่มีให้รัดปากถุงให้แน่นแล้วรวบรวมส่งให้ทางการนำไปกำจัด</p>
<p>นสพ.ทุกฉบับ</p>	<p>-เสนอข่าว นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุลอย่างใกล้ชิด ซึ่งระดับน้ำลดลงเกือบทุกจังหวัด หลังจากนั้นจะเร่งสำรวจความเสียหาย โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงและทันเวลา</p> <p>-ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน น้ำป่าไหลเข้าท่วมพร.สต.โพซอ หมู่ 5 ต.เสาหิน ทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุต่าง ๆ ที่อยู่ชั้นล่างได้รับความเสียหายทั้งหมด รวมทั้งรถยนต์และ จยย.ของทางราชการ ซึ่งครั้งนี้มีปัญหาดินสไลด์ทำให้เข้าพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายไม่ได้</p> <p>-นายภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า พบพายุดีเปรสชั่น บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน คาดว่า จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไหหลำ ในช่วงวันที่ 2-3 ก.ย.นี้ ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง</p> <p><b>สถานการณ์น้ำท่วมจ.ต่าง ๆ</b></p> <p>-จ.พิษณุโลก น้ำท่วมฉิวฉวยจร ถ.สายพิษณุโลก-หล่มสัก ตั้งแต่หน้ารพ.วังทองไปทาง ต.วังนกแอ่น ระดับน้ำสูง 20-30 ซม. ส่วนที่บางวังประตู ต.วังพิถล อ.วังทอง มีเด็ก 4 คน พลัดตกน้ำ จนท.กู้ภัยสามารถช่วยทั้ง 4 คนได้อย่างปลอดภัย</p> <p>-อบจ.พิษณุโลก นำเรือท้องแบน 2 ลำช่วยชาวบ้าน บ้านชำเตย หมู่ 2 ต.ดินทอง อ.วังทอง จนท.เร่งอพยพผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านออกมาไว้ที่ศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัย</p> <p>-ที่ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นายสรารุจ จันทอง อายุ 20 ปี ถูกไฟฟ้าชอร์ตเสียชีวิต ขณะเข้าไปช่วยชาวบ้านขนของหนีน้ำท่วม</p> <p>-ที่ จ.บึงกาฬ น้ำท่วมบ้านพักเจ้าหน้าที่รพ.เซกา สูงกว่า 30 ซม. เจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยสัจธรรมเซกาพร้อม-กุศล เข้าไปช่วยเหลือยกของขึ้นที่สูง</p> <p>-นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผวจ.อุบลราชธานี นำเรือท้องแบนบรรจุเครื่องอุปโภค บริโภค ยา เวชภัณฑ์และน้ำดื่ม ไปมอบให้ราษฎรประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านท่าบ่อแบง ม.3 ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพิชผล ลำสูตน้ำยังท่วมสูง 2 เมตร ถนนในหมู่บ้านถูกตัดขาด ด้านเจ้าหน้าที่ช่วยกันอพยพผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านโนนบ่อแบง หมู่ 11 ไปอยู่บ้านญาติชั่วคราว</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>ชุดทดสอบธาลัสซีเมีย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบตรวจความผิดปกติของยีน Alpha-thalassemia 1 ให้กับ บ.ยีน เอ็กซ์เซลเลนส์ จก. ผลิตและจำหน่ายชุดทดสอบนอกราชอาณาจักรไทย เพื่อส่งเสริมการส่งออกและเพิ่มศักยภาพของชุดทดสอบ เข้าถึงช่องทางบริการ การใช้ชุดทดสอบมากยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณสุข รวมถึงเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพตามนโยบายของรัฐบาลและรพ.สต.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผจก.รายวัน 360 องศา บ้านเมืองออนไลน์	<p><b>ปลอมวุฒิปริญญาบัตร</b></p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้ากรณี นายโกวิท อินทสอน ปลอมวุฒิด้านการศึกษาพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น และปลอมแปลงใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล สมัครเข้าทำงานประจำห้องฉุกเฉิน รพ.ปากชม จ.เลย นานกว่า 5 ปี จนได้รับการบรรจุเป็นราชการ จากการสอบสวนเจ้าตัวยอมรับว่ากระทำความผิดจริง สสจ.จึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหาย ล่าสุด ม.ขอนแก่น ได้รวบรวมหลักฐานส่งให้ฝ่ายกฎหมายแจ้งความดำเนินคดีฐานทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแล้ว</p>
ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย ไทยโพสต์ เว็บไทยรัฐ ผจก.ออนไลน์	<p><b>เหตุทะเลาะวิวาทใน รพ.</b></p> <p>-เสนอข่าว สภ.เมืองอ่างทอง รับแจ้งเหตุวัยรุ่น 2 กลุ่มวิวาทกันในร้านอาหารแห่งหนึ่ง ริม ถ.อ่างทอง-อยุธยา ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง จึงนำกำลังไประงับเหตุและนำผู้บาดเจ็บ 2 รายส่ง รพ.อ่างทอง หลังจากนั้นวัยรุ่นทั้ง 2 กลุ่มได้ติดตามไปเยี่ยมเพื่อนที่รพ. และทะเลาะกันต่อจนเกิดความวุ่นวายด้านหน้ารพ. ซึ่ง จนท.ตร.เข้าควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ เบื้องต้นสอบปากคำผู้ได้รับบาดเจ็บและอายัดตัวไว้ดำเนินคดีข้อหาทะเลาะวิวาท</p>
เดลินิวส์ มติชน เว็บไซต์ข่าวสด ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์	<p><b>บุหรีไฟฟ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประกิต วาทีสาธกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลกได้เตือนอันตรายของบุหรีไฟฟ้าทั้งแบบแท่งหรือแบบเติมน้ำยา แม้จะพบปริมาณสารพิษน้อยกว่า แต่สารพิษที่พบในบุหรีไฟฟ้าบางตัวไม่พบในบุหรีแบบดั้งเดิม ทำให้ไม่สามารถสรุปได้ว่าบุหรีไฟฟ้าทำอันตรายต่อสุขภาพน้อยกว่าบุหรีแบบดั้งเดิม ขณะที่สารนิโคตินซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญและมีปริมาณสูงในบุหรีไฟฟ้า เป็นอันตรายต่อผู้เสพ โดยเฉพาะเด็ก วัยรุ่น และสตรีมีครรภ์ ที่สำคัญมีหลักฐานว่าบุหรีไฟฟ้าทำให้เลิกบุหรีได้ยาก</p> <p>ด้าน ดร.วีรา ลิวซ่า ตา คอสตา เลขาธิการอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า อุปสรรคสำคัญต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบทั่วโลก คือ กลยุทธ์การตลาดของบริษัทบุหรีที่ออกผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควัน โดยใช้งานวิจัยที่สนับสนุนโดยบริษัทบุหรีเองสร้างความเข้าใจผิดเพื่อผลประโยชน์ทางการตลาด</p> <p>พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี กล่าวว่า สถาบันเพื่อการควบคุมยาสูบโลก ม.จอห์นฮอปกินส์ สหรัฐอเมริกา ได้รวบรวมข้อมูลกฎหมายการควบคุมบุหรีไฟฟ้าของประเทศต่าง ๆ เดือน พ.ย. 2561 พบมี 98 ประเทศทั่วโลกที่มีกฎหมายควบคุมบุหรีหรืออิเล็กทรอนิกส์รวมถึงไฟฟ้า ในจำนวนนี้ มี 29 ประเทศที่ห้ามจำหน่ายบุหรีไฟฟ้าแบบเด็ดขาดทุกประเภท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีการห้ามจำหน่ายเพียง 25 ประเทศ และอีก 45 ประเทศห้ามจำหน่ายบุหรีไฟฟ้าหากยังไม่ผ่านเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนด เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีเพียง 17 ประเทศ และอีก 7 ประเทศห้ามจำหน่ายบุหรีไฟฟ้าที่มีส่วนผสมของนิโคติน เป็นการยืนยันว่าหลาย ๆ ประเทศตระหนักถึงอันตรายของบุหรีอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงบุหรีไฟฟ้า</p>
สยามรัฐ	<p><b>หุ่นยนต์ฟื้นฟูเด็กสมองพิการ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายถาวร ขาวแสง ผอ.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ได้สร้างหุ่นยนต์ช่วยฟื้นฟูเด็กสมองพิการแขนขาอ่อนแรงและมีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวได้สำเร็จครั้งแรกในไทย ก้าวสู่นวัตกรรมเพื่อแข่งขันเทคโนโลยีทางการแพทย์ในเวทีโลก จุดเด่น คือ ใช้ง่าย มีที่วางเท้า เป็นตัวขับเคลื่อนและออกแรงขดเขยให้เกิดการก้าวขา สนใจสอบถามได้ที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 โทร. 053-112220 ในวันเวลาราชการ</p>
สยามกีฬา	<p><b>หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต</b></p> <p>-เสนอข่าว รพ.ราชวิถีออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตในกิจกรรม “น้อมดวงใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล แต่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา” ณ กองซ่อมเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสารมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ทั้งข้าราชการทหาร-ครอบครัว และประชาชนทั่วไป</p>
ข่าวสด มติชน	<p><b>หยุดสร้าง รพ.บางสะพาน</b></p> <p>-เสนอข่าว เพจกลุ่มคนรักบางสะพาน แชรโพสท์ของ “อนิรุติ นิลบรรพ์” ชาวบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ขังใจกรณีหยุดการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ทั้ง ๆ ที่มีความคืบหน้าไปมากแล้ว โดยมีชาวบางสะพานส่งต่อข้อมูลและเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงสาเหตุที่แท้จริงของการหยุดก่อสร้างดังกล่าวจำนวนมาก</p> <p>ด้าน นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า อาคารดังกล่าวเป็นโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาท่าม่วงรพ.ชำซาก ใช้งบประมาณก่อสร้าง 165.7 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 5 ต.ค. 2562 สาเหตุที่หยุด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ก่อสร้างเนื่องจากการทักท้วงว่าก่อสร้างผิดแบบแปลนในส่วนของห้องผ่าตัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงไม่ลงนามตรวจรับงานจ้าง และอยู่ระหว่างการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด คาดว่าจะก่อสร้างได้ตามปกติในเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากรัฐมนตรีทราบเรื่องแล้วและเตรียมหารือกับกองแบบแผนเพื่อเร่งหาข้อยุติโดยเร็ว
มติชน	<p><b>สารพิษตกค้างในน.ร.เวียงแก่น</b></p> <p>-เสนอข่าว โรงเรียนปอวิทยา ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ร่วมกับรพ.สต.ปอ รพ.เวียงแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สุ่มตรวจเลือดนักเรียนชั้น ป. 4 ถึง ม. 3 จำนวน 211 คน พบว่ามีสารพิษตกค้างในร่างกายในเกณฑ์ไม่ปลอดภัย 84 คน มีอัตราเสี่ยงอีก 74 คน และปกติเพียง 6 คน แต่ยังไม่ชัดเจนว่าสารพิษในร่างกายเด็กเกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้ โรงเรียนจะรณรงค์ให้เด็กรับประทานอาหารอินทรีย์และนำผักปลอดสารมาเป็นเครื่องปรุงอาหารกลางวัน ส่วนมาตรการการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจะประสานกับสาธารณสุขและผู้ปกครองร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง</p>
มติชน	<p><b>สปสช.เยียวยากรณีทำหมันแล้วตั้งครภ์</b></p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.ยุทธพงศ์ วีระวัฒน์ตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ในฐานะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น กล่าวว่า สปสช.ได้ออกหนังสือเวียนเรื่องแนวทางการพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีทำหมันแล้วตั้งครภ์ 2 กรณี คือ 1. หากมีการยืนยันหลอดมดลูกหลังการทำหมันหญิง ไม่ว่าจะการส่งตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา หรือการใช้ไหมร้อยชิ้นเนื้อที่ตัดออกเห็นรอยผูกของหลอดมดลูก ว่าเป็นท่อหรือหลอดมดลูก พร้อมกับถ่ายภาพยืนยันในเวชระเบียนหรือบันทึกการผ่าตัด ถือว่าเป็นการทำตามมาตรฐานการผ่าตัด ไม่เข้าเกณฑ์การได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 2. หากไม่มีการยืนยันหลอดมดลูกหลังการทำหมันหญิงให้ถือเป็นเหตุสุดวิสัย เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 โดย สปสช.เขต 7 ขอนแก่น มีผู้ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีทำหมันหญิงแล้วตั้งครภ์แต่ละปี 20-25 ราย ทั้งนี้ แพทย์ พยาบาลไม่ควรให้คำแนะนำผู้ที่คุมกำเนิดหลังการคลอดด้วยคำว่าทำหมันถาวร เพราะทางการแพทย์ไม่มีวิธีการใดคุมกำเนิดได้ 100%</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch